



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุทหาเรือ จำกัด  
เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy)  
(ฉบับที่ ๑)

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ และเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิและข้อมูลส่วนบุคคล

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุทหาเรือ จำกัด ชุดที่ ๖๖ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ได้กำหนด “นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy)” ไว้ดังนี้

#### นโยบายคุกกี้

เมื่อได้เข้าสู่เว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุทหาเรือ จำกัด ( <https://www.dockcoop.com/web/> ) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์จะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ (Cookies) โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัว โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ ถือว่าได้อนุญาตให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุทหาเรือ จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “สหกรณ์” ) ใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งาน เช่น โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ฯลฯ เป็นต้น ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่เข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสาร ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล อาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้ปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษา และปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการ เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัย รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรมของสหกรณ์

#### วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้

สหกรณ์ใช้คุกกี้เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยทำให้สหกรณ์สามารถจดจำการใช้งานเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของ

สหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ และในบางกรณีสหกรณ์จำเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุณก็เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

### การจัดการคุกกี้โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

โดยทั่วไปเบราว์เซอร์จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม สามารถจะปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ที่ใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์อาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของสหกรณ์ได้

### การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของสหกรณ์อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวิดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของสหกรณ์ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่สหกรณ์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

### การเปลี่ยนแปลงประกาศ

ประกาศนี้อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการต่อไปภายหน้า โดยสหกรณ์จะมีการแจ้งประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น สหกรณ์ขอแนะนำให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว

### รายละเอียดในการติดต่อสหกรณ์ฯ

กรณีที่มีข้อสงสัย ข้อคิดเห็น และ/หรือคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนภายใต้ประกาศฯ ฉบับนี้ กรุณาติดต่อสหกรณ์ได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุทการเรือ จำกัด เลขที่ ๒ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๙๔ , ๓๑๙๖ , ๔๒๖๙ , ๕๐๑๕ ๔๑๔๕ และ ๔๐๕๙ อีเมล coop.save@gmail.com ในวัน และเวลาราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ มิ.ย.๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

พลเรือโท



( วิโรจน์ นิลพงษ์ )

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุทการเรือ จำกัด